

NỬA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

BỨT PHÁ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, một trong những chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đề ra là đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 30% trở lên.



Khu đô thị Thái Bình Dragon City (thành phố Thái Bình).

Thành phố Thái Bình - đô thị hạt nhân

Là đô thị hạt nhân có vai trò tạo sự liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những năm qua, thành phố Thái Bình đã tập trung quy hoạch, chính trang đô thị, thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị. Điều dễ nhận thấy sau những nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền là kết cấu hạ tầng kinh tế thành phố ngày càng phát triển, hiện đại; không gian đô thị được mở rộng; nhiều khu đô thị, công trình kiến trúc khang trang, ấn tượng đã làm thay đổi diện mạo thành phố. Ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình cho biết: Công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị luôn được thành phố quan tâm. UBND thành phố đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và tổ chức triển khai thực hiện. Hoàn thiện đề án quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; cơ bản hoàn thành và phê duyệt các quy hoạch phân khu trên địa

bàn, trong đó có một số quy hoạch tại các khu vực đô thị quan trọng để phát triển đô thị (khu vực ven sông Trà Lý, khu đô thị hiện hữu, khu vực phía Tây Bắc thành phố, khu vực phát triển đô thị tại xã Đông Mỹ, Vũ Lạc, Vũ Phúc...); các quy hoạch chi tiết đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư: quy hoạch các khu đất tạo nguồn, quy hoạch chi tiết tại quy hoạch phân khu ven sông Trà Lý, quy hoạch nút giao Phúc Khánh, quy hoạch mở rộng đường Hai Bà Trưng và chỉnh trang khu đất sân vận động, quy hoạch chi tiết khu trung tâm tại phường Lê Hồng Phong... Một số đề án, dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển đô thị của thành phố được quyết liệt chỉ đạo thực hiện bảo đảm quy trình thủ tục, nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân như: Đề án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, một số cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư để phát triển đô thị ven sông Trà Lý; đề

án cải tạo hạ ngầm đường dây điện, cáp thông tin tại một số tuyến phố; đề án đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí camera giám sát an ninh trên địa bàn... Ông Trương Văn Luyến, Chủ tịch UBND phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cho biết: Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa của phường Hoàng Diệu ngày càng được đẩy lên, với hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi được đồng bộ hóa. Đặc biệt, Quảng trường Thái Bình đã trở thành điểm đến tham quan, vui chơi, giải trí của người dân trong và ngoài tỉnh. Thời gian tới, địa phương tiếp tục tận dụng mọi thời cơ, khai thác tốt nhất mọi nguồn lực, tiềm năng, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng phường Hoàng Diệu phát triển nhanh và bền vững.

Hướng mục tiêu phát triển đô thị xanh - trong lành - đáng sống

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 12 đô thị hiện hữu,

nằm trong mạng lưới đô thị quốc gia, trong đó có 1 đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại II (thành phố Thái Bình). Với hệ thống đô thị hiện hữu nêu trên, tỷ lệ đô thị hóa tỉnh Thái Bình hiện đạt khoảng 22,2%, thấp hơn khá nhiều so với chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế khách quan trong việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh như: Quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng chưa được phê duyệt, ảnh hưởng đến việc xác định vai trò của các đô thị trong mối quan hệ vùng, dẫn đến khó khăn cho địa phương trong việc xác định thứ tự ưu tiên, trọng điểm đầu tư phát triển hệ thống đô thị bền vững; nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống đô thị là rất lớn trong khi ngân sách tỉnh còn hạn chế, nếu không xác định được khu vực ưu tiên đầu tư để dẫn dắt đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, không đáp ứng được yêu cầu; các chỉ tiêu, tiêu chí về đô thị

thông minh, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu còn chung chung dẫn đến nhiều khó khăn cho các địa phương trong công tác triển khai, thực hiện...

Giai đoạn 2023 - 2025 là thời điểm then chốt để thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đề ra là tỷ lệ đô thị hóa đạt 30% trở lên vào năm 2025. Nhận thức rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác phát triển đô thị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng những nhiệm vụ và giải pháp tạo động lực phát triển đô thị, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trong thời gian tới. Tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch phát triển đô thị; đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung dành mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị.

Quá trình thực hiện, tỉnh tập trung hoàn thiện các quy chế, quy định và cơ chế, chính sách, bảo đảm thông thoáng, thuận lợi cho công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình đô thị hóa; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững và đồng bộ về mạng lưới, chú trọng đến việc đổi mới toàn diện về phương pháp, nội dung và sản phẩm quy hoạch theo hướng quy hoạch đô thị phải có cách tiếp cận đa ngành, tầm nhìn dài hạn, toàn diện, có tính chiến lược; tập trung hoàn thành quy hoạch tỉnh và chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng sống, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự, đồng thời chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện phân cấp và trao quyền mạnh mẽ cho các địa phương trong công tác quản lý đô thị; phát triển kinh tế khu vực đô thị, đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị; đẩy mạnh phát triển Khu kinh tế Thái Bình gắn với phát triển các đô thị ven biển...

Ngoài ra, dự thảo Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn

Những ý kiến tâm huyết, hiến kế thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp

Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tổ chức ngày 13/11, đã có nhiều ý kiến phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Phóng viên Báo Thái Bình ghi lại ý kiến của một số đại biểu.

Đổng chí Lê Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh



Sau nửa nhiệm kỳ, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần tập trung khắc phục để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Cụ thể, Nghị quyết đề ra chỉ tiêu đến năm 2025 tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80% trở lên, tuy nhiên hiện nay mới chỉ có 14,3% cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Tỷ lệ này rất thấp so với mục tiêu đề ra, vì vậy để trong thời gian tới tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp hiệu quả. Ngoài ra, việc tuyên truyền, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nghị quyết, cơ chế, chính sách đặc biệt là một số cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Điển hình như cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai qua 2 năm thực hiện đến nay chưa có hệ nào, tổ chức nào được hưởng cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Liên quan đến việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong đó có đội ngũ trí thức, việc quan tâm đến đối tượng này hiện nay còn rất hạn chế, vì vậy tôi đề nghị cần khẩn trương chỉ đạo ban hành Đề án giải thưởng Lê Quý Đôn nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ trí thức và có văn bản thay thế Quy định số 08 về hỗ trợ, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đổng chí Nguyễn Quang Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư



Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định: "Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh". Trong nửa nhiệm kỳ qua, tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt công tác phát triển du lịch. Các ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực tham gia quảng bá các chương trình kích cầu và giới thiệu sản phẩm du lịch, ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số về du lịch; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực, đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế. Ở các địa phương cũng đã hình thành những

điểm, tuyến du lịch, đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của tỉnh; đồng thời, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là tiền đề cho nửa nhiệm kỳ tiếp tục phát triển lĩnh vực này, tuy nhiên cần có chính sách đồng bộ, đầu tư bài bản; tập trung phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch sinh thái bền vững.

NHÓM PHÓNG VIÊN

NGUYỄN THỜI

Năm 2022 là năm ngành thuế đạt thắng lợi trong công tác thu ngân sách với tổng thu thực hiện hơn 11.500 tỷ đồng, đạt 160% dự toán Bộ Tài chính với số vượt 4.302 tỷ đồng. Đóng góp vào thành tích đó phải kể đến sự nỗ lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã vượt qua khó khăn, chủ động tìm kiếm thị trường, đầu tư vốn, nhân lực, công nghệ để phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó chấp hành chính sách thuế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

NGÀNH THUẾ

Lan tỏa những điển hình trong thực hiện nghĩa vụ thuế

Tháng 3/2010, Công ty Cổ phần Minh Trí Smile (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình) được thành lập, chuyên hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp may mặc. Công ty hiện đang tạo việc làm ổn định cho 345 lao động với thu nhập trung bình 6 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm của Công ty chủ yếu xuất khẩu đi các nước Nga, Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản. Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn chủ động khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất và huy động tối đa nguồn lực tài chính để

nhà nước, kịp thời kê khai, nộp đúng, đủ thuế phát sinh. Cùng với đó, Công ty luôn ý thức được việc hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước vừa là trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế vừa là cơ hội để doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nói riêng, đất nước nói chung. Chính vì thế, thời gian tới Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật thuế, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, ngành, chính quyền địa phương để mở rộng sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, từ đó có nguồn lực đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Còn đối với Công ty TNHH Chế biến thủy sản Thủy Hải (cụm công nghiệp Thụy Tân, huyện Thái Thụy), là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, cung ứng cho ngành chăn nuôi trong nước và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài nên Công ty đã xác định việc công tác nghĩa vụ thuế đối với nhà nước là một trong những tiêu chí giúp doanh nghiệp khẳng định được vị thế và uy tín trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay, được các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng, đặt hàng. Nỗ lực duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, có số nộp ngân sách nhà nước ổn định, năm 2022 Công ty TNHH Chế biến thủy sản Thủy Hải vinh dự được nhận giấy khen của Tổng cục Thuế.

Đó là hai trong số các doanh nghiệp điển hình trên địa bàn tỉnh trong thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, có vai trò quan trọng cùng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước nói riêng và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Có thể kể đến như: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình, Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình, Công ty Cổ phần Xăng dầu khí Thái Bình... Ghi nhận những đóng góp tích cực đó, năm 2022 toàn tỉnh đã có 32 doanh nghiệp tiêu biểu được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế, trong đó có 3 doanh nghiệp được tặng bằng khen của UBND tỉnh, 2 doanh nghiệp được tặng giấy khen của Tổng cục Thuế và 27 doanh nghiệp được tặng giấy khen của Cục Thuế tỉnh.

Năm 2023, Cục Thuế tỉnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách 10.184 tỷ đồng, trong đó thuế, phí gần 7.700 tỷ đồng; đến hết tháng 10/2023, tổng thu nội địa ước đạt gần 5.900 tỷ đồng,

đạt 51,8% dự toán. Trong bối cảnh công tác thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn nên ngành thuế rất cần có sự chung tay của các tổ chức, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn để duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh,

từ đó đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước. Cùng với đó, ngành thuế cũng tiếp tục đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện đăng ký thuế điện tử, kê khai thuế tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm tiết kiệm thời gian và giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp; chấn chỉnh thái độ, tác phong, ứng xử trong giao tiếp với người nộp thuế để cơ quan thuế thực sự là người đồng hành cùng người nộp thuế...

MINH HƯƠNG



Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, năm 2022, Công ty TNHH Chế biến thủy sản Thủy Hải (cụm công nghiệp Thụy Tân, huyện Thái Thụy) vinh dự được nhận giấy khen của Tổng cục Thuế.

Trong ảnh: Hoạt động sản xuất ở Công ty TNHH Chế biến thủy sản Thủy Hải. Ảnh: TRẦN TUẤN